

คู่มือออนไลน์

(29 เมษายน 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องระวังเรื่องการพูดการจา การติดต่อสื่อสาร เอกสารสัญญา

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็นคิวของคุณสุระเชษ เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2499 เวลา 12.25 น. กทม เพศชาย

คุณสุระเชษ ถาม 3 คำถามมาสั้นๆ โดยไม่มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมมาเลย

คำถามที่หนึ่ง การเงินจะมั่นคงได้ขนาดไหนครับ

พิจารณาดวงชะตาของคุณสุระเชษ จะเห็นว่า มีดาวสลับเรือนเกษตรอยู่ 3 ดวง คือ พุธ(๕) จันทร์(๒) และ อาทิตย์(๑) ถือเป็นการสลับเรือนเกษตรของภพกัมมะ กุมภะ และ ภพสหัสชะ เป็นดาวในเรือนคู่มิตร ย่อมให้ผลดี

แต่ก็มีจุดอ่อน ที่อาจจะสร้างผลร้ายแก่ดวงชะตาได้ โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร การติดต่อสื่อสาร สังคม พี่น้อง และ มีปัญหาในเรื่องงาน

ส่วนหนึ่ง ความเสียหายของคุณนั้นเกิดจากการพูดการจาที่ตรงไปตรงมาเกินไป พูดไม่เข้าหูคน ไม่ถนอมน้ำใจคนฟัง เหล่านี้เป็นต้น

ดวงชะตาของคุณเมื่อคุณเดินๆ การเงินของคุณดูน่าจะดี แต่เมื่อพิจารณาหลายๆด้านด้วยหลักวิชา โหราศาสตร์การตะแล้ว ผมก็ขอบอกว่า คุณจะไม่รวยนะครับ

ซ้ำการเงินยังค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงผกผัน วูบวาบ หากได้ทรัพย์มา ก็มักจะหมดไป ยากที่เก็บรักษาเอาไว้ได้ เพราะคุณเป็นคนใจใหญ่ มือเติบ ใช้เงินเก่ง

คุณจึงมักจะคิดวิธีการหาเงินที่รวดเร็ว ง่ายๆ ซึ่งมักจะไม่นั่นนอน ไม่นั่นคง

นอกจากนี้ คุณมักจะมีเรื่องเดือนร้อนทางการเงินเพราะเพื่อน หรือ เพราะคนอื่นชักพาทำให้เสียทรัพย์ จึงต้องระมัดระวังในเรื่องการคบเพื่อนด้วย

ดวงชะตาทักขณะนี้ ต้องระมัดระวังในเรื่องคำประกันผู้อื่น การให้เพื่อนยืมเงิน หรือ การเล่นแชร์ อาจจะเสียทรัพย์ได้

คำตอบของผมก็คือ การเงินของคุณจะไม่มั่นคงครับ

คำถามที่สอง สุขภาพ

ปัญหาเรื่องโรคที่ฝังตัวติดมากับคุณก็คือ โรคที่เกี่ยวกับการกิน เช่น โรคเบาหวาน นอกจากนี้ก็ยัง
มีโรคที่เกี่ยวกับน้ำเชื้อ อวัยวะสืบพันธุ์

และอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักอีกด้วย

แต่ที่ต้องเตือนก็คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านมาแล้ว จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ต้องระมัดระวังในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย

ผมคิดว่า ประมาณกลางปีที่แล้ว คุณอาจจะพบกับการเจ็บไข้ได้ป่วย การเป็นหนี้เป็นสิน หรือ มี
ปัญหากับลูกน้องบริวารมาแล้วก็ได้

คำถามสุดท้าย เล่นหุ้นได้มั๊ย

พิจารณาโดยรวม ผมไม่แนะนำให้คุณเล่นหุ้น เพราะดวงชะตาในด้านการเสี่ยงโชค การลงทุน
ของคุณไม่ดีนัก ในช่วงเวลานี้ คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องหนี้สินอยู่แล้ว จึงขอให้คุณอยู่ห่างๆจากเรื่อง
เหล่านี้ไว้ก็จะดี

ส่วนหนึ่งเพราะทุนทรัพย์ของคุณเองก็ไม่มากพอ เกรงว่า จะกลายเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟไปเสีย
เปล่าๆ หรือ หากจะได้เงินมาในตอนแรกก็มักจะหมดไปในไม่ช้าครับ

ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณานะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสุระเชษ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวที่รอการพยากรณ์อยู่อีกประมาณ 3 คิว ซึ่งหมายถึง 3 สัปดาห์เท่านั้น หากท่าน
เขียนมาถามในช่วงนี้ ก็จะได้รับคำตอบโดยไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณพลอย ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

